

**<Pamamaraan upang makakuha ng impormasyon:>**

Paki check ang mga impormasyon gamit ang kikikuru Japan Meteorological Agency Shizuoka Disaster Appli official line Disaster.

Mail at iba pa. Sa ibang kaso ay kapag may warning na may malakas na ulan at landslide ay nag a announce.

2. Nankai Trought Earthquake Temporary information (Under inbestegasyon) Giant earthquake warnings) announces at ang mga ibang pang insidente.

Bago pumasok sa eskuwela	papahinga
Papunta o paalis sa eskuwela	Mag evacuate sa malapit sa inyong bahay o paaralan
Pagkatapos ng eskuwela o oras ng pagaaral	Susunduin

Kapag nagkaroon ng Disaster habang papunta sa paaralan, paki tawag sa phone number o mag message sa COCOO para malaman na safety. ( 053-471-8197 ang numerong ito ay pwede rin sa operating Web 171. Kaya lang ay limitado ).

\* Maghintay sa bahay etc. hanggang hanggat magka roon ng contact na pupunta na sa eskuwelahan.

3. Notipikasyon sa pagpapatupad o pag kansela sa eskwelahan

- . Kapag dinisisyunan na ay i notify kayo sa COCOO.
- . Kahit hindi nakatanggap ng komyunikasyon sa eskwela dahil sa kakulangan ng power at iba pa o kung kalian ma kontak ang paaralan, ay sasagot basi na maipagpatupad .

TUNGKOL SA STANDARD NG PAGPAPATUPAD SA MGA EDUCATIONAL NA  
AKTIBIDAD

Pag bibigay ng inpormasyon para sa weather

<criteria para malaman na isuspende ang pagpasok
Kug ang isa sa mga sumusunod ay inisyu: “Special warning”, Disaster prevention weather information at alert level 4 o mas mataas pa.
(kasama ang landslides) o warning na may bagyo. ) Kapag ang isa dito ay inisyu ng (naka ward ng Hamamatsu City para sa mga lugar ng mga residente.
1. Kung may warning at iba pa sa school location at residence ng bandang 9:00 a.m.
2. Kung ang warning ay apektado sa 9:00 a.m. ang paaralan ay isasara ito.
3. Kung nag alarm na pektado sa 9:00 a.m. ang tinitirhan ng mga bata ay hindi papasok.
O Kahit na sa mga tirahan na safety na top priority ang mga magulang o guardian ay paaalalahanan ang bata na delikado at sabihin na mag stay sa bahay. At siguraduhin tumawag sa eskuwelahan.

O Sasabihan namin kayo sa pagpapatupad o pag kansela sa sasabihin ng eskwela, etc. Sa COCOO kapag napag desisyon ng prinsipal, ngunit kung walang option pwede kayong mag desisyon basi sa criteria sa itaas na may safety top priority. checking  
\* Kikiru ( Japan Meteorological Agency), Hamamatsu City Emergency, Information , Shizuoka Prefecture Disaster Prevention App, etc.

**[ANNOUNCEMENT of NANKAI TROUGH EARTHQUAKE TEMPORARY INFORMATION (Under investigation , large scale earthquake kunng mamgayari ang (seismic intensity 5 lower o higher).**

Bago mag eskwela	Pagkatapos o sa oras ng klase	Papunta sa eskwela o sa bahay
Temporary School	Ibibigay sa magulang ng school	Kukunin ng magulang Uuwigaling school

O Bago pumunta sa paaralan kapag nagkaroon ng disaster ay mangyaring tumawag sa paaralan t I report kung ikaw ay safety.O Large scale earthquake na may intensity 5 o mataas pa Nankai Trough INFORMATION (Under investigation , ang eskwela ay sarado.Maghintay sa bahay hangang may kontak bago pumasok  
O Siguraduhing tumawag o mag email para ipaalam na safeting pumasok sa school.

\* Paki tago ito sa bahay para na che check ninyo.